
Vinabæirnir 

Cuxhaven og Hafnarfjörður



Innsiglingar-

merkið –

táknmerki 

Cuxhaven



Á sjávarútvegssýningu, sem 

haldin var í Reykjavík 19.-23. 

sept. 1987, komu fram fyrstu 

hugmyndir að samstarfi 

Hafnarfjarðar og Cuxhaven á 

sjávarútvegssviðinu og munu 

útgerðaraðilar frá Hafnarfirði og 

fulltrúar  Cuxhaven-hafnar hafa 

rætt málið sín á milli.



Í farmhaldi af þeim umræðum sem 

urðu á sjávarútvegssýningunni í 

Reykjavík, var þeim Guðmundi Árni 

Stefánssyni,  bæjarstjóra og þeim 

Jóhanni Guðmundssyni og 

Hrafnkeli Ásgeirssyni frá hafnar-

stjórn boðið til Cuxhaven til við-

ræðna um hugsanlegt samstarf 

Cuxhaven og Hafnarfjarðar á 

sjávarútvegssviðinu.



23. - 27. júní  1988 kom sendinefnd frá Cuxhaven 

í heimsókn til Hafnarfjarðar þegar óformleg 

ákvörun var tekin um vinabæjasamstarf milli 

bæjanna. Sendinefndinni var ætlað að kanna 

grundvöllin fyrir frekara vinabæjasamstarfi milli 

Cuxhaven og Hafnarfjarðar. 

Sendinefndin var skipuð eftirtöldum: 

Frá Cuxhavenborg: Albrecht Harten, 

yfirborgarstjóri, Dr. Hans-Heinrich Eilers, fram-

kvæmdastjóri borgarinar, Klaus D. Fossgreen, 1. 

borgarstjóri og Werner Schuett, 2. borgarstjóri.

Frá atvinnulífinu:  Armin Korthals, sparisjóðsstjóri, 

Dr Bruno Peschau, framkvæmdastjóri 

fiskmarkaðarins og vöruumskipunar í Cuxhaven, 

Gerd Gieseller, framkvæmdastjóri EURO-Trade.



13.-18. sept. 1988 fór sendinefnd frá 

Hafnarfirði til Cuxhaven þar sem samningur 

um vinabæjarsamstarf Hafnarfjarðar og 

Cuxhaven var undirritaður við hátíðlega 

athöfn í Ráðhúsi Cuxhaven þann 17. sept.

Í sendinefndinni frá Hafnarfirði voru 

eftirtaldir:  Guðmundur Árni Stefánsson, 

bæjarstjóri og bæjarfulltrúarnir Magnús Jón 

Árnason, Ingvar Viktorsson, Ólafur Proppé, 

Sólveig Ágústdóttir og Hjördís Guðbjörns-

dóttir auk Jónasar Guðlaugssonar, 

rafveitustjóra.





Vinabönd



Jan 

og 

Jón



Líka 

ungdómurinn



2.- 5. sept. 1989 komu þeir Dr. B. Peschau, 

W. Kretschmann, W.R. Dick og Rolf Peters í 

heimsókn til Hafnarfjarðar til að ræða um 

hugsanleg ungmennatengsl og samstarf milli 

bæjanna.  Rætt var um skóla-, íþrótta- og 

aðra ungmennahópa.  Rætt um að koma á 

slíkum samskiptum og lögð áhersla á að 

ungmenni dveldu á heimilum í slíkum 

heimsóknum.  Einnig rædd samskipti í 

menningu og listum og einnig frekari 

samvinna í sjávarútvegsmálum.

Ákveðið að koma því á að bæjarblöð verði 

reglulega send á milli bæjanna.



Sendinefndin frá Cux 1989



21. nóv. 1989 var vina-

bæjafélagið í Cuxhaven 

stofnað. Í fyrstu stjórn voru 

kosnir þeir:  Rolf Peters, 

formaður, Udo Warnke, 

varaformaður , Dr. Bruno 

Peschau, ritari og 

Werner Kretschmann, 

gjaldkeri.



Fyrir jólin 1989 gaf  

Cuxhaven Hafnfirðingum 

jólatré í fyrsta sinn.

Jólatréð var sett upp við 

Flensborgarhöfn og 

jólaljósin tendruð við 

hátíðlega athöfn.



Kretschman-hópur 1990 (SPD) 
Við Langá



Myndað við Langá



Laxastiginn 

skoðaður



Blandaður íþróttahópur 

frá Cuxhaven í 

heimsókn 1990. 

Fararstjórar voru þeir 

Rolf Peters og 

Burkhard Rasch.



Fimleikahópurinn



Hopp og hí



Rolf á 

gólfinu



Anna 

Kristín í 

öruggum 

höndum



Ingvar Jóns í pöllunum



Cuxarar í pöllunum



Ingvar, Burkhard og Rolf



Frjálsíþrótta-

menn





Meine damen 

und herren



Liebe freunde



Kveðjuhóf í Hafnarborg



Sundhópurinn með gestgjöfum



Burkhard, Ingvar, 

Anna Kristín og Rolf



Krataferð til Cuxhaven 1991



Kratakonur í Rósagarðinum 

í Hannover



Inga Dan 

og Margrét 

huga að 

kanslaranum



Krataveisla í Cuxhaven



Jóna Ósk sá 

um íslenska 

þorra-

hlaðborðið 



Með ráðherra í Neðra-Saxlandi



Landsfundur SPD



Gyða og Erlingur á heræfingu



Drekinn kannaður



Heiðursvörður 



Liebe 

freunde



Björg, dr. Eilers og óþekktur



Gyða með Eichbohm-hjónunum



Dæja og Inga skála í boðinu



Handboltalið ÍH í Cuxhaven 1991



Með Uwe Hasenkamph



Æskulýðshópur 1992



Lexeldið í 

Hraunfirði 

skoðað



Vinabæjarfélagið í Hafnarfirði stofnað 

2. maí 1993 og var stofnfundurinn haldinn 

í Fjörukránni. Fyrstu stjórn skipuðu: 

Erlingur Kristensson, formaður

Jónas Guðlaugsson, varaformaður

Ása María Valdimarsdóttir, ritari

Anna Kristín Jóhannesdóttir, gjaldkeri

Áslaug Ásgeirsdóttir, meðstjórnandi

Helgi Bragason, meðstjórnandi

Gunnar Rafn Sigurbjörnsson, fyrir hönd 

Hafnarfjarðarbæjar.



Fyrsta stjórn vinabæjafélagsins í 

Hafnarfirði ásamt Rolf Peters



Rolf Peters var gerður að heiðursfélaga vina-

bæjafélagsins í Hafnarfirði á stofnfundinum













Jennifer Ness





Anika Smith og Jennifer Ness







Sýning Werners Möller í 

Hafnarborg 1993



1993



1993



1993



Lúðrasveit frá Wingst 

(Cuxhaven) kom í heimsókn 

hvítasunnuhelgina 1.- 6. júní 

1995. Heimsóknin var skipti-

heimsókn vegna utanferðar 

skólahljómsveitar 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar 

árið 1994.

















Undirbúningur kóramóts

























Þrír hafnfirskir kórar 

í Cuxhaven í ágúst 1995

Þrestirnir

Öldutúnskólakórinn

og

Kirkukór Víðistaðasóknar



Öldutúnskólakórinn



Kirkjukór Víðistaðasóknar



Karlakórinn Þrestir



Karlakórinn Þrestir á sviði



Öldutúnskólakórinn



Kirkjukór Víðistaðasóknar



Blandaður hafnfirskur kór



Blandaði kórinn



Sigurður Þröstur með Jóhönnu



Kórstjórarnir ásamt Rolf



Gestgjöfum færðar gjafir



Constantin Schreiber 

dvaldi hjá Gyðu og 

Erlingi sumarið 1994



Brunnurinn 

að Búðum



Á Stapa



Jóli í heimsókn um mitt sumar



Í Bláa 

Lóninu



Við Geysi í Haukadal



Í Krísuvík



Við gjárnar 

á Stapa



Í Keflavíkurfjöru við Hellissand



Snjókast á Jöklinum



Í Búðafjöru



Breiðavík í baksýn



Á Hótel Eldborg



Á Snæfellsjökli



Við Sönghelli



Á Búðum





Schunk í heimsókn



























Ferðahópur 

Kretchmann

1996



Gengið niður í Búrfellsgjá



Erika í Búrfellsgjá



Hópurinn í Búrfellsgjá



Við Gjárrétt



Á leiðinni upp í Búrfell



Á heimleið



Á leiðarenda



Riðið heim að Höfða



Sigurþór Cux-fararstjóri



Slappað af í Höfða



Ingvar við grillið í Höfða



Komið að snapsinum



Víkingaveisla í Fjörugarðinum



Í heimsókn hjá Vigdísi forseta 1996



Vigdísi færðar gjafir



1996



Á Evró-festivali 1999
Flugvélasafnið skoðað





1999



2000



2000



2000





Sjávarútvegssýning í Kópavogi 2002



2002



2003



2003



Sigurvegarar í myndlistar-

samkeppni grunnskólanna 2003



Einkunarorð 

myndlistar-

keppninnar var:

“Hvað finnst 

þér að felist í 

vinabæjar-

samstarfinu



Listafólkið og kennarar 

í móttöku hjá bæjarstjóra 



Jólatréð 

2004



Jürgen 

Donner 

afhendir 

tréð



Anna Kristín þakkar pent



Tréð í fullum skrúða



Hressilegir 

jólasveinar



Lúðvík og frú ásamt Hólmfríði 

og gestum



Jólatréð 

2005
Arno 

Stabbert 

borgarstjóri 

í Cuxhaven 

afhendir 

tréð.



Jólaljósin 

tendruð. 

Ásta María 

frá hafnar-

stjórn til 

aðstoðar.



Lúðvík bæjarstjóri og Rolf Peters



Stabbert borgarstjóri og frú



Valgerður, Friðbjörn og Rolf



Reynir, Gísli o.fl.



Jólalögin sungin



Fjölmenni að fylgjast með



Lúðvík ásamt gestum



Gyða, Áslaug, Elínborg 

og Þorvaldur



Ingvar og Björg



Jólatréð í 

fullum 

skrúða



Jólatréð 2006



Jürgen og Brunhilde 
komu til að afhenda tréð



Sungið fyrir fólkið



Jólasveinar einn og átta



Jólasveinninn að koma



Sveinarnir mættir akandi



Stúfur og bróðir hans



Auður og Sigrid



Donner með Wenzl sendiherra



Allar komnar í jólaskap
































